



TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XX, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

ĐỒNG CHÍ ĐẶNG TRỌNG THĂNG, PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH UBND TỈNH Thăm, tặng quà các đối tượng chính sách



Đổng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi đối tượng chính sách xã Đông Xuân (Đông Hưng).
Ảnh: THÀNH TÂM

Nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020), sáng ngày 4/7, đổng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tới thăm, tặng 35 suất quà cho các mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh,

thân nhân liệt sĩ, người nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn xã Đông Xuân (Đông Hưng). Cùng đi có đổng chí Vũ Mạnh Hiển, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Sở Y tế và Tỉnh đoàn.

Tại các nơi đến, đổng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy,

Chủ tịch UBND tỉnh ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, động viên các gia đình chính sách tiếp tục tuyên truyền, giáo dục con cháu phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của gia đình, luôn gương mẫu đi đầu trong các hoạt động, phong trào của địa

phương, tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước. Đổng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể bằng những việc làm cụ thể, thiết thực tiếp tục thực hiện tốt phong trào "Đến ơn đáp nghĩa" và các chế độ, chính sách đối với thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, chăm sóc sức khỏe người có công với cách mạng; thường xuyên động viên, thăm hỏi giúp các gia đình chính sách vươn lên trong cuộc sống.

Nhân dịp này, đổng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng quà Câu lạc bộ thầy thuốc trẻ tỉnh, đơn vị thực hiện chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 250 người là đối tượng chính sách của xã Đông Xuân.

XUÂN PHƯƠNG

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH Thẩm tra báo cáo và các tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh

(Xem tin trang 4)



Đổng chí Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực phụ trách hoạt động của HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Phiên chợ hàng Việt về nông thôn tại Tiền Hải

Sở Công Thương phối hợp với UBND huyện Tiền Hải vừa tổ chức khai mạc phiên chợ hàng Việt về nông thôn tại xã Nam Hồng. Tới dự có các đổng chí lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Công

Thương, huyện Tiền Hải và đổng các tầng lớp nhân dân.

Phiên chợ hàng Việt về nông thôn tại huyện Tiền Hải có quy mô

(Xem tiếp trang 4)

HA THANH

Ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2020

Tại huyện Đông Hưng, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn - Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh vừa tổ chức ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2020.

Với chủ đề: Thanh niên Thái Bình sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng, chiến dịch diễn ra trong tháng 7 và tháng 8 với chương trình tiếp sức mùa thi và 4 chiến dịch theo từng đối tượng, gồm: mùa hè xanh, hoa phượng đỏ, kỷ nghỉ hồng và hành quân xanh. Tại lễ ra quân, ban tổ chức phối hợp tặng quà cho 10 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, tặng dụng cụ rửa tay sát khuẩn cho các trường THPT; ra mắt 8 đội hình thanh niên tình nguyện.



Khánh thành nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Ngay sau buổi lễ, ban tổ chức đã phối hợp tập huấn lái xe an toàn cho 300 đoàn viên, thanh niên; khởi công xây dựng sân chơi cho thiếu nhi (trị giá 30 triệu đồng), khánh thành, gắn biển nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn (trị giá 70 triệu đồng) và tặng quà học sinh vượt khó học giỏi tại xã Hồng Việt; tư vấn, khám bệnh, tặng quà, cấp thuốc miễn phí cho 250 người là các đối tượng chính sách của xã Đông Xuân; ra quân đội hình bảo đảm an toàn giao thông, bóc, xóa quảng cáo, rao vặt trái phép, vệ sinh môi trường tại thị trấn Đông Hưng.

TIẾN DAT

Nhiều hoạt động thiện nguyện trong các cấp hội phụ nữ

6 tháng đầu năm 2020, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã có nhiều hoạt động tương thân tương ái, "Đến ơn đáp nghĩa", nhân đạo, từ thiện với số tiền gần 4 tỷ đồng.

Trong đó, các cấp hội đã tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 với 4.589 suất quà trị giá 1,307 tỷ đồng. Các cấp hội đã phát động cán bộ, hội viên, phụ nữ và vận động các nhà hảo tâm ủng hộ xây dựng, sửa chữa 9 mái ấm tình thương, nhà tình nghĩa cho phụ nữ nghèo với tổng giá trị gần 250 triệu đồng; tặng học bổng cho trẻ em nghèo với số tiền 158,29 triệu đồng. Bên cạnh đó, các cấp hội đã tặng 1.244 thẻ bảo hiểm thân thế; 6 thẻ bảo hiểm y tế; 14.778kg gạo; tặng 351 suất quà, học bổng theo chương trình cấp là yêu thương; hàng trăm con giống cho hội viên, phụ nữ khó khăn...

PHƯƠNG CHI

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT HÀNG THỂ THAO MXP Chi hơn 185 tỷ đồng cho chính sách đãi ngộ người lao động

Đó là thông tin được lãnh đạo Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao MXP công bố tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai thực hiện mục tiêu 6 tháng cuối năm 2020 tổ chức ngày 4/7.

Đánh giá kết quả nổi bật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020, lãnh đạo Công ty nhấn mạnh, tập thể cán bộ, người lao động của doanh nghiệp đã thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an toàn sức khỏe cho người lao động đáp ứng nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Tình hình xây dựng Đảng và các đoàn thể được thực hiện hiệu quả; duy trì việc làm cho người lao động. Các chính sách an sinh xã hội: thưởng tuần, thưởng ngày lễ, đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, giải quyết các chế độ, quyền lợi cho người lao động được Công ty thực hiện đầy đủ với tổng kinh phí hơn 185 tỷ đồng. Công ty MXP cũng tích cực tham gia các hoạt động

(Xem tiếp trang 4)

KHẮC DUẤN

HUNG HÀ Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2020

Huyện Hưng Hà vừa tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2020 cho 100 học viên là phó bí thư, văn phòng đảng ủy các xã, thị trấn, phó bí thư đảng ủy các doanh nghiệp, bí thư chi bộ trực thuộc Huyện ủy.

Trong 1 ngày, các học viên được truyền đạt và trao đổi nghiệp vụ gắn với thực tiễn công tác về các nội dung: Một số biện pháp nâng cao chất lượng tổ chức đảng; công tác kiểm tra, giám sát và khen thưởng, kỷ luật trong Đảng; một số điểm cần lưu ý trong công tác văn phòng cấp ủy; công tác dân vận đảng và xây dựng các mô hình dân vận khéo, quản lý hồ sơ, tài chính đảng...

Đây là lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng đầu tiên sau đại hội đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 của huyện Hưng Hà.

TRƯC LÀNH
(Đài TTTT Hưng Hà)

THÀNH PHỐ Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị trong lực lượng vũ trang

Vừa qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Thái Bình tổ chức hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi năm 2020.

Tham gia hội thi lần này có các thí sinh xuất sắc là sĩ quan Ban CHQS Thành phố, chính trị viên, chính trị viên phó các phường, xã và các đơn vị tự vệ trên địa bàn đã trải qua vòng thi sơ khảo từ cơ sở. Tại hội thi, các thí sinh đã thực hiện 3 phần thi gồm: Soạn bài giảng chính trị; thực hành giảng bài chính trị và kiểm tra kiến thức chung. Nội dung tập trung chủ yếu là: Những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng về quốc phòng, an ninh; Giữ vững biên giới quốc gia nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Phòng, chống chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ các thế lực thù địch bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật quân đội trong lực lượng vũ trang thành phố giai đoạn hiện nay; Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quân nhân về bảo vệ an toàn, an ninh mạng trong quân đội...

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận cho 6 thí sinh đạt danh hiệu cán bộ giảng dạy chính trị giỏi lực lượng vũ trang thành phố Thái Bình năm 2020; trao 1 giải nhất, 2 giải nhì và 3 giải ba cho các thí sinh có thành tích cao trong Hội thi, đồng thời lựa chọn được 3 thí sinh xuất sắc tham dự Hội thi do Bộ CHQS tỉnh tổ chức trong thời gian tới.

BÍCH HẠNH
(Đài TTTT thành phố)

Tham mưu đúng, trúng, hiệu quả, triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương

(Xem trang 3)



Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Thiết giáp 22, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị.

Phòng ngừa vi phạm trong kinh doanh đồ điện, điện tử, điện lạnh

(Xem trang 2)